



ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ ๖๒๕๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ว่าด้วยการรับรอง  
การต่ออายุ และการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐาน  
และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน เพื่อพัฒนาเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพ  
ภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  
โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่  
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน และมีการออก  
ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ว่าด้วยการรับรอง  
การต่ออายุ และการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล  
คุณสมบัติ และการทำหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพภายนอก นั้น

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการร้องเรียนว่า มีข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางคนสมัครเข้าไปทำหน้าที่  
เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
ทั้งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่แล้ว และเป็นการเบียดบังเวลาราชการ  
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพภายนอกไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ราชการของบุคคล  
ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่ทำงานมีเงินเดือนหรือตำแหน่งประจำในสังกัด ที่จะไปทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพ  
ภายนอก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ การไปทำหน้าที่  
ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ราชการของบุคคลดังกล่าว หรือไม่ส่งผลเสีย  
ต่อทางราชการ โดยให้ถือเป็นวันลา เนื่องจากมิใช่การไปปฏิบัติราชการแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งสถานศึกษาในสังกัด เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๗-๘

“เรียนดี มีความสุข”